



เทศกาลภาพยนตร์  
วิทยาศาสตร์  
13 - 23 พฤศจิกายน 2550

# ความรู้คู่ความบันเทิง เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ใครง่ายๆ เป็นเรื่องยากหรือมีแต่ในห้องปฏิบัติการ ลองมองดูรอบตัวเรา จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นเข้าสืบตาอยู่บนเตียง ล้วนสามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นที่เรามองเห็นสิ่งต่างเมื่อสัมผัสขึ้นมา การยับยั้งร่างกายลุกจากเตียงนอน อาบน้ำ แปรงฟัน ทานอาหารเข้า และเดินทางออกจากที่พัก ต่างมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น และใครจะคิดว่าความรู้คู่กับความบันเทิงได้อีกไม่แน่นอนหรือ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้” ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่สามแล้ว จะมาพบกับทุกท่านอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2548 ดร.พิศาล สร้อยรุห์ร่า ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น และนายวิลฟรีด เอ็คชไตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ กับนายเฟรเดอริก อัลลิโยด์ ผู้ช่วยทูตด้านไอศตัทส์ สภาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีความเห็นพ้องกันว่า วิทยาศาสตร์ที่ใครต่อใครต่างสายหัวเมื่อได้ยินคำนี้ สามารถทำให้ง่ายต่อการเข้าใจด้วยสื่อภาพยนตร์ ด้วยเหตุนี้ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้” หรือ “Science Film Festival” จึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือร่วมใจระหว่าง สสวท. สถาบันเกอเธ่ และ

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 100 ปีของการปฏิรูปฟิสิกส์โดยไอน์สไตน์อีกด้วย นี่จึงเป็น theme ของเทศกาลในปีแรก ที่มีภาพยนตร์ที่เล่าชีวิตและผลงานของท่านร่วมฉายด้วย

ในปีแรกนั้น ภาพยนตร์ที่เข้าร่วมงานมาจากประเทศไทย เยอรมนี และ ฝรั่งเศส กว่า 50 เรื่อง หนึ่งในจำนวนดังกล่าวมีภาพยนตร์ที่ผลิตและอำนวยการสร้างโดย สสวท. เรื่อง “ปลากัด” ซึ่งสามารถคว้ารางวัลพิเศษจากคณะกรรมการจัดงาน สำหรับภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจและคำชมเชยจากภาพยนตร์ทั้งหมดที่



เข้าร่วมแสดง นอกจากนี้ ก็ยังมีภาพยนตร์จากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากเข้าร่วมฉายในระหว่างเทศกาล เช่น รายการ Mouse TV, Lowenzahn และ Quarks & Co. จากประเทศเยอรมนี และรายการ C'est pas sorcier จากประเทศฝรั่งเศสด้วย

จากความสำเร็จในปีแรก รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เด็กและเยาวชนของประเทศไทยได้มีโอกาสชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ดีๆ และน่าสนใจเช่นนี้อีก

ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ผู้อำนวยการ สสวท. คนปัจจุบัน จึงได้ส่งเสริมและผลักดัน ให้สานต่อเรื่องการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ให้เป็นประเพณีปฏิบัติทุกปี ซึ่งเทศกาลครั้งที่สองก็ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาได้ขยายขึ้น จากปีแรก 4 วันก็เพิ่มเป็น 6 วันในปีที่สอง และภาพยนตร์ที่เข้าร่วมฉายในเทศกาลครั้งที่ 2 นี้ ยังมาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย เยอรมนี และฝรั่งเศส แล้วก็มีเดนมาร์ก สกอตแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ และอิตาลี และจากทวีปเอเชีย ก็ได้แก่เพื่อนบ้านของเรา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ เวียดนาม อีกทั้งในปีที่สองนี้ สสวท. ยังได้จัดกิจกรรม Science Show ให้เยาวชนที่มาร่วมในเทศกาลฯ ได้สัมผัสความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองค้นคว้าด้วยตัวเอง รวมถึงการร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับภาพยนตร์อีกด้วย

ในปีนี้ สสวท. สถาบันเกอเธ่ และ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และ สวทช. ได้กำหนดจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการฉายภาพยนตร์ได้ยืดออกไปเกือบสองสัปดาห์ และสถานที่แสดงก็ยิ่งเพิ่ม ให้พวกเราเลือกไปชมกันไม่ว่าจะเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครที่ เค พาร์ค หรือ ถ้านักเรียนอยู่แถวรังสิต ก็สามารถไปดูได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกไม่นานเกินรอแล้ว ยังไงอย่าลืมหาค้นหาข่าวความคืบหน้าต่อไป

สำหรับน้องเยาวชน ในเขตภูมิภาค ปีนี้ สสวท. มีข่าวดีที่จะบอกว่า สสวท. ร่วมกับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในเครือข่าย นำภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 3 นี้ ไปให้ชมกันถึงบ้านเลย ในครั้งแรกนี้ มีจังหวัดที่จะไปกันครั้งนี้คือ ภาคกลาง จ.นครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ภาคเหนือ จ.เชียงราย และ ภาคใต้ จ.ภูเก็ต ซึ่งคาดว่าจะได้ดูกันในปี พ.ศ. 2551

ขณะนี้ภาพยนตร์จากประเทศต่างๆ กำลังทยอยมาถึงแล้ว ต่อไปก็จะเข้าสู่การคัดเลือกและจัดวางโปรแกรม อย่าลืมหาค้นหาข่าว ไม่ว่าจะจากนิตยสาร สสวท. หรือ จากเว็บไซต์ของ สสวท. ([www.ipst.ac.th](http://www.ipst.ac.th)) ช่วงนี้น้องๆ ต้องคอยตามเช็ค อย่าพลาดนะครับ วันที่ 13-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 "เราอบความรู้คู่ความบันเทิง" 